

ข่าวที่ 1

ญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำ และลดลงต่อเนื่องมานานถึง 4 ปีแล้ว โดยนโยบายล่าสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้ คือการแจกเงินสนับสนุนจำนวน 600,000 เยน หรือราว 180,000 บาท ให้แก่คู่แต่งงานใหม่ที่จะเข้าพิธีสมรสกันในเดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไป เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสร้างครอบครัวใหม่ กระตุ้นให้ประชาชนวัยเจริญพันธุ์แต่งงานและมีลูกมากขึ้น หลังชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะแต่งงานช้าหรือเลือกที่จะไม่แต่งงาน เนื่องจากขาดแคลนทุนในการแต่งงาน ส่งผลให้มีประชากรเกิดใหม่ลดลง เพิ่มปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

สำหรับคู่แต่งงานที่เข้าเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 600,000 เยน ทั้งสามีและภรรยาต้องมีอายุขั้นต่ำ 40 ปีในวันที่จดทะเบียนสมรส และมีรายได้รวมกันไม่เกิน 5.4 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท ส่วนคู่สามีภรรยาที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปและมีรายได้รวมกันไม่เกิน 4.8 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท จะได้เงินช่วยเหลือ 300,000 เยน หรือประมาณ 89,000 บาท

ข่าวที่ 2

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงมาตรการ "คนละครึ่ง" ของรัฐบาลว่า รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับการบริโภคภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากเดือน ต.ค.-ธ.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมาตรการนี้มีจำนวน 24 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชาชนทั้งประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น รัฐบาลจะจ่ายเงินเข้าบัตรฯ ให้คนละ 500 บาท เป็นระยะ 3 เดือน รวมเป็น 1,500 บาท เพื่อให้ผู้ถือบัตรนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันที ส่วนบุคคลทั่วไปนั้นจะใช้แนวทางคนละครึ่ง กล่าวคือ รัฐบาลจะให้วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายเท่ากับ หรือมากกว่า 3,000 บาท เพื่อให้การใช้จ่ายกระจายไปยังร้านค้ารายย่อย

ข่าวที่ 2

หนุ่มโคราช จบรักสามเส้า เมียสาวติดพันชายคนใหม่ หลังเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัว ชักปืนจ่อยิงเมียดับ ก่อนเป้าหัวตัวเองตายตาม

ที่เกิดเหตุอยู่ริมสนามกีฬา ติดกับบ้านเลขที่ 106 พบศพ นายมงคล อักษร อายุ 46 ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิต อยู่อยู่บริเวณหน้าบ้าน ช้างตัวพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 พร้อมปลอกกระสุนปืนตกอยู่ 4 ปลอก ห่างไปประมาณ 4 เมตร พบศพ นางน้ำฝน คำเผาะ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 บ้านคอนเมือง ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา สภาพศพสวมเสื้อยืดสีชมพู นุ่งกางเกงยีนส์ขาขาว นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บริเวณใกล้ระเบียงหน้าบ้าน

ข่าวที่ 4

ในปี พ.ศ.2561 นักวิจัยใช้ข้อมูลจากเครื่องเรดาร์ Marsis บนยานอวกาศมาร์ส เอ็กซ์เพรสส์ ขององค์การอวกาศยุโรป ที่ส่งไปโคจรรอบดาวอังคารเมื่อเดือน ธ.ค.2546 ยานได้ส่งข้อมูลพบสัญญาณของทะเลสาบใต้ผิวดาว กว้าง 20 กม. ลึก 1.5 กม. เครื่องเรดาร์ Marsis ชี้ว่าการมีอยู่ของทะเลสาบน้ำแข็งอาจเกิดจากสภาวะพิเศษ เช่น การปรากฏตัวของภูเขาไฟใต้ผืนน้ำแข็ง อีกทั้งการค้นพบทั้งระบบของทะเลสาบบ่งบอกว่ากระบวนการก่อตัวของทะเลสาบค่อนข้างเรียบง่ายและธรรมดา และทะเลสาบเหล่านี้อาจมีอยู่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

นักวิจัยเผยว่าทะเลสาบหลักถูกล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำที่เป็นของเหลวขนาดเล็กกว่า และเชื่อว่าน้ำที่เป็นของเหลวต้องมีเกลือละลายอยู่ในความเข้มข้นสูง เกลือเค็มนี้แตกต่างจากเกลือที่เรากินโดยทั่วไป เพราะมันสามารถลดจุดเยือกแข็งของน้ำได้อย่างมาก แถมยังคงสภาพของเหลวได้ที่อุณหภูมิ -123 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ทะเลสาบจะรักษาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่อาจวิวัฒนาการมาตั้งแต่ช่วงเวลาที่ดาวอังคารมีบรรยากาศหนาแน่น สภาพอากาศที่ไม่แข็งกร้าวรุนแรงและมีน้ำที่เป็นของเหลวบนพื้นผิวดล้ายกับโลกยุคแรกๆ

ข่าวที่ 5

อุตุฯ เผยไทยมีฝนต่อเนื่อง ตกหนักบางพื้นที่บริเวณ "ภาคเหนือ-อีสาน-ตะวันออก-กลาง-กทม.และปริมณฑล" เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือ-อีสาน ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก-ตกสะสม "อ่าวไทย-อันดามัน" คลื่นลมปานกลาง ขอชาวเรือระมัดระวัง "หย่อมความกดอากาศ" ในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็น "ดีเปรสชัน" คาดขึ้นฝั่งพฤษภาคมนี้ ส่งผลกระทบไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วง 7-9 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล